

# Dưỡng nhan theo cách riêng của phụ nữ hiện đại

21:22 06/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Với phụ nữ hiện đại ngày nay, việc chăm sóc sắc đẹp đã không chỉ dừng lại ở việc skin-care đơn thuần mà còn là quá trình bổ sung dưỡng chất cho cơ thể mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp họ có được sắc vóc mà còn nâng cao sức khỏe theo thời gian.**

Vài năm trở lại đây, xu hướng làm đẹp từ bên trong được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành trào lưu phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Phụ nữ ngày nay không chỉ quan tâm đến việc sử dụng mỹ phẩm hay các liệu pháp chăm sóc bề ngoài mà còn chú trọng đến dinh dưỡng và lối sống lành mạnh. Hơn ai hết, họ hiểu rằng sắc đẹp bền vững bắt nguồn từ sự cân bằng dinh dưỡng bên trong cơ thể.

Cuộc sống hiện đại đòi hỏi người phụ nữ phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Sức khỏe và sắc đẹp không chỉ giúp họ tự tin hoàn thành tốt các vai trò mà còn thật sự tỏa sáng, đạt được thành công theo cách riêng của bản thân. Thế nhưng, nhịp sống bận rộn khiến việc duy trì một chế độ dinh dưỡng và làm đẹp hiệu quả chưa bao giờ dễ dàng.



*Nhịp sống bận rộn khiến nhiều phụ nữ hiện đại không có nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho bản thân*

Hơn 5 năm làm công việc xuất nhập khẩu tại Hà Nội cũng là thời gian chị Nguyễn Thị Phương (35 tuổi) gắn mình với trách nhiệm làm vợ rồi làm mẹ. Một ngày 24 tiếng dường như chưa đủ với người phụ nữ hết mình vì công việc và cũng hết lòng vì gia đình. Giống như những người phụ nữ khác, chị Phương cũng mong muốn có thời gian cho bản thân để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. “Là phụ nữ, ai cũng mong muốn khỏe và đẹp hơn mỗi ngày. Biết làm thế nào khi quỹ thời gian một ngày dường như đã lấp đầy bởi trách nhiệm dành cho công việc và gia đình”, chị Phương chia sẻ.

Với thời gian bận rộn, chị Phương cho biết bản thân rất cần những giải pháp dinh dưỡng giúp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ sâu bên trong một cách hiệu quả nhưng vẫn đáp ứng yếu tố tiện lợi, tối ưu thời gian. Đây cũng là điều tạo nên điểm chung của chị Phương cùng rất nhiều phụ nữ hiện đại ngày nay khi lựa chọn sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi như một bí quyết dưỡng nhan, nâng cấp

sức khỏe



*Sữa đậu nành được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ sâu bên trong*

Không phải ngẫu nhiên, sữa đậu nành lại được chị Phương hay hội chị em lựa chọn trong check-list dưỡng nhan. Hạt đậu nành có nguồn gốc từ thực vật, chứa nhiều chất dinh dưỡng không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn hỗ trợ cải thiện làn da, vóc dáng ở nữ giới vô cùng tốt. Đây cũng là thức uống được phụ nữ thời xa xưa thường xuyên sử dụng để duy trì sắc vóc. Một ly sữa đậu nành ấm nóng vào mỗi buổi sáng là cách khởi động ngày mới khỏe khoắn, đầy đủ dinh dưỡng và lấy lại sự tươi tắn, rạng rỡ nhanh chóng.

Với nguyên liệu từ hạt đậu nành nguyên chất cùng công nghệ sản xuất Aseptic hiện đại, sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều chị em phụ nữ. Không chỉ giữ được hương vị thơm ngọt mát lành đặc trưng của sữa đậu nành truyền thống, Soya Canxi còn mang đến sự tiện lợi giúp phụ nữ hiện đại dù bận rộn đến đâu cũng dễ dàng sử dụng và bảo quản mọi lúc mọi nơi. Những bữa sáng hay bữa xế cần bổ sung dinh dưỡng, “dặm” lại sắc đẹp từ sâu bên trong cơ thể cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn.

Không chỉ được sử dụng như một thức uống đơn thuần, sữa đậu nành còn được nhiều chị em phụ nữ sáng tạo khi kết hợp làm nguyên liệu trong cách món ăn chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hàng ngày từ món tráng miệng cho đến các món chính. Number 1 Soya Canxi cũng từ đó được nhiều chị

em ưu ái



*Number 1 Soya Canxi và thông điệp mới: “bữa dặm cho sắc đẹp - dặm vẽ bên trong, long lanh bên ngoài”*

Xuyên suốt hơn 2 thập kỷ, Number 1 Soya Canxi luôn đề cao chất lượng sản phẩm và giá trị dinh dưỡng trong mỗi sản phẩm khi đưa đến tay người tiêu dùng mang, cùng với đó là sự nỗ lực, không ngừng đổi mới nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất, tiện lợi nhất cho khách hàng hiện đại giữa nhịp sống ngày một bận rộn hơn.

Phiên bản chai cứng cáp, hiện đại giúp cho việc bổ sung dinh dưỡng của người phụ nữ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, không phải chế biến cầu kỳ hay lo sợ mua sản phẩm chế biến ở các hàng quán không đảm bảo vệ sinh. Number 1 Soya Canxi đáp ứng tuyệt đối về nguồn gốc nguyên liệu cũng như các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mới đây, nhãn hàng Number 1 Soya Canxi cũng đã chính thức khởi động thông điệp mới “Bữa dặm cho sắc đẹp, dặm vẽ bên trong, long lanh bên ngoài”. Nội dung thông điệp cũng chính là lời khẳng định của nhãn hàng sẵn sàng đồng hành cùng hàng triệu khách hàng là nữ giới trên hành trình tìm kiếm sức khỏe và vẻ đẹp rạng rỡ từ sâu bên trong. Cùng với đó là chương trình khuyến mãi triển khai tại bách hóa xanh tháng 6 vừa qua, gửi tặng hàng ngàn sản phẩm đến khách hàng nhằm lan tỏa nội dung thông điệp mới, truyền cảm hứng giúp phụ nữ dành thời gian chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của bản thân.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/duong-nhan-theo-cach-rieng-cua-phu-nu-hien-dai>